

Có 7 thanh niên này đều sinh tại Pháp và mang quốc tịch Pháp.



Công ty viên Paris François Molins (P) và Christian Lothion, giám đốc cảnh sát tư pháp, Paris, 26/09/2012

REUTERS/Philippe Wojazer

Trong một cuộc họp báo chỉ vài hôm qua, 11/10/2012, công ty viên Paris François Molins thông báo đã mở điều tra tư pháp về « mưu toan sát nhân có liên quan đến một tổ chức khủng bố » và « chuẩn bị sẵn sàng chống lại có thể gây chết người » đối với 7 thanh niên Hồi giáo cực đoan bắt vào cuộc tuần tra tại Pháp.

Bộ y thanh niên Hồi giáo cực đoan Pháp bắt cáo buộc âm mưu khủng bố

Tác Giả: Thanh Pháng

Thứ Sáu, 12 Tháng 10 Năm 2012 08:41

Nhóm thanh niên này bắt cáo buộc đã thành lập « mặt trận khủng bố » để thực hiện các vụ khủng bố tại Pháp. Có 7 thanh niên này được sinh tại Pháp và mang quốc tịch Pháp. Tất cả đều bị khởi tố và tạm giam tại đây hôm qua.

Trong cuộc họp báo nói trên, công tố viên Molins khẳng định đã tránh được cho nước Pháp một cuộc tấn công khủng bố, giết hại hàng loạt người trong đường hầm tàu điện ngầm Paris năm 1996, mà tác giả là thành viên GIA của Algeri.

Theo lời ông Molins, một số thanh niên bắt bắt hôm thứ Bảy đã đi sang Syria để gia nhập các nhóm Hồi giáo cực đoan trong hàng ngũ quân đội của chính quyền Bashar al-Assad.

Trong đợt truy quét Hồi giáo cực đoan ở vùng ngoại ô Paris, Strasbourg, miền đông Pháp và Cannes, miền nam Pháp vào cuối tuần qua, công an đã bắt 17 người đã bắt đầu và 1 người đã bắt đầu bị bắt, khi nổ súng chống trả công an. Chi nhánh này được tiến hành tiếp theo sau vụ ném bom vào một cửa hàng tạp hóa của người Do Thái ở Sarcelles, ngoại ô Paris, ngày 19/09, khiến một người bị thương nặng.

Trong các cuộc khám xét đầu tiên vào cuối tuần qua tại nhà của các thành viên nhóm nói trên, công an đã tìm thấy một danh sách các hộp thư người Do Thái ở vùng Paris, hàng chục ngàn euro tiền mặt, nhiều đồ đạc, thiết bị tin tức và thậm chí có cả các tài liệu, cho thấy là một số thành viên nhóm này đang chuẩn bị vì điều gì.

Sau đó, đêm ngày 09/10, khi khám xét ở Torcy, ngoại ô Paris, công an cũng đã tìm thấy hàng loạt vũ khí và dụng cụ dùng để làm bom tại đây.